

Những vấn đề liên quan tới cơ quan sinh dục luôn khiến phái nam cảm thấy hồi hộp và tự ti, nhất là dương vật bị tróc da. Hiện tượng này là dấu hiệu tiềm ẩn nguy hiểm có thể do nhiều lý do gây nên. Vậy dương vật bị tróc da là bị gì, giải pháp phòng tránh và chữa trị như thế nào tham khảo trong bài viết bên dưới.

Dương vật bị tróc da và ngứa là bị gì?

Dương vật là cấu trúc đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hoạt động nam nữ và khả năng sinh sản của người đàn ông. Bởi vậy, bất cứ một triệu chứng khác thường nào tại cơ quan này cũng gây nên tác động không nhỏ tới cơ thể người bị bệnh. Không ít cánh mày râu gặp phải trường hợp dương vật bị tróc da tuy vậy không biết nguyên do từ đâu.

Theo những chuyên gia nam học, hiện tượng dương vật tróc da có thể là do một số nguyên nhân:

- Thói quen vệ sinh không sạch sẽ, đặc trưng là trước và sau lúc giao hợp sẽ làm cho lớp da trên thân dương vật bị bong tróc

- Do dị ứng với xà phòng tắm, chất tẩy rửa vùng kín cũng dễ khiến cho vùng da dương vật bị kích ứng gây ra ngứa và tróc da.

- Do lối sống mặc quần, đồ lót vô cùng chật, quần áo bẩn lâu ngày không giặt sạch sẽ cũng là tác nhân dẫn đến ngứa và tróc da dương vật.

- Không chỉ vậy, nam giới lúc bị tróc da dương vật kèm theo một số biểu hiện khác như sưng đau, ngứa rát, nổi mụn nhỏ li ti,...có thể là triệu chứng đàn ông đã mắc một số bệnh viêm nhiễm nam khoa, bệnh lan truyền thông qua đường tình dục do quan hệ bừa bãi.

Dương vật lúc bị bong tróc da sẽ gây ra cho người mắc bệnh không ít cảm giác phiền toái, tương đối khó chịu, nếu như không được trị sớm và đúng cách thức, phái mạnh có nguy cơ đối mặt với chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, giảm ham muốn nam nữ, thậm chí dẫn đến vô sinh - hiếm muộn.

Khi dương vật bị bong tróc da sẽ có những dấu hiệu kèm theo như: Nổi không ít nốt đỏ và mụn xung lòng vòng quy đầu, bong nước, bao quy đầu tự tuột xuống, có mủ...gây nên trường hợp viêm nhiễm loét.

Để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến bệnh và tình trạng bệnh chi tiết, lúc có triệu chứng [dương vật bị tróc da](#), cánh mày râu nên tới ngay các cơ sở y tế chuyên khoa đáng tin cậy để khám bệnh và điều trị ngay lập tức.

Bị tróc da dương vật có nguy hiểm gì không?

Dương vật bị tróc da kéo dài mà nam giới không tự giác trong việc thăm khám cũng như điều trị sẽ dẫn đến các tác hại nguy hiểm tương đối khó lường như:

► **Ảnh hưởng đến tâm lý, sinh hoạt:** bao quy đầu bị bong tróc dẫn đến mất thẩm mỹ khiến cho phái mạnh thiếu tự tin, mặc cảm, ngại giao tiếp, ngại chuyện chăn gối dù được bạn yêu kích thích.

► **Dẫn đến xuất tinh sớm hay tương đối khó xuất tinh:** trường hợp mưng mủ, vùng bao quy đầu bị viêm loét nặng nề làm cho đáng mày râu gặp không ít phức tạp trong việc chuyện chăn gối, dẫn tới chứng rối loạn xuất tinh, xuất tinh sớm hoặc rất khó xuất tinh.

► **Giảm khoái cảm tình dục:** chức năng nam nữ không còn hoạt động tốt do viêm nhiễm kéo dài từ việc "cậu nhỏ" định kỳ bị tróc da, từ đó khiến cho bạn nam lãnh cảm hay giảm khoái cảm trong việc chuyện chăn gối.

► **Nguy cơ vô sinh cao:** nếu như viêm đi sâu vào cơ quan sinh dục bên trong của phái nam như ống dẫn tinh, tinh hoàn, đường tiết niệu,... Thì chắc chắn sẽ làm giảm chất lượng cũng như số lượng tinh trùng, từ đó, nguy cơ vô sinh - hiếm muộn xảy ra khá cao.

Lúc bị tróc da bao quy đầu chưa rõ nguyên do và trường hợp lây truyền như thế nào, phái mạnh buộc phải đi khám sớm để có một số chẩn đoán cũng như chữa hợp lý. Tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc về điều trị bởi việc chữa trị không đúng tác nhân chỉ làm cho trường hợp bệnh chuyển biến phức tạp.

Xem thêm thông tin:

[thuốc bôi rạn nứt bao quy đầu](#) nào hiệu nghiệm

[phòng khám nam khoa quân 5](#) nào hiệu quả

Giải pháp khắc phục dương vật bị tróc da hiệu quả mau chóng

Khi dương vật có các triệu chứng mọc mụn đỏ, ngứa ngáy, đau rát, bong tróc da người mắc bệnh hãy liên đến khám. Thông qua việc khám lâm sàng, thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm dựa vào lý do và mức độ nặng nhẹ nhưng mà đưa ra phương thức chữa trị hợp lý như:

- Cách dùng thuốc:

Tùy thuộc theo từng bệnh lý mà chuyên gia sẽ kê đơn thuốc bao gồm các dòng thuốc có tác dụng tiêu diệt nguyên nhân dẫn tới bệnh như nấm candida, trùng roi, tạp khuẩn,...

Thêm vào đó, những loại thuốc có dụng tiêu viêm nhiễm, giảm đau nhức, giảm ngứa, giảm bớt trường hợp đóng vảy dẫn đến bong da,... Cũng được bác sĩ chuyên khoa sử dụng.

- Phương thức phẫu thuật cắt bao quy đầu:

Trong hiện tượng bạn nam gặp hiện tượng bong tróc da dương vật do dài bao quy đầu thì tiểu phẫu cắt bao quy đầu là phương thức điều trị hiệu quả nhất, không chỉ chữa được chứng bong tróc da dương vật mà còn phòng tránh rất nhiều bệnh lý nam khoa khác.

Có khá nhiều phương thức được ứng dụng để tiểu phẫu cắt bao quy đầu, thế nhưng, cách thức phẫu thuật cắt bao quy đầu bằng khoa học xâm lấn ít nhất Hàn Quốc vẫn mang đến hiệu nghiệm cao nhất. Với không ít điểm cộng vượt trội như: bảo đảm, không đau, thời gian phục hồi nhanh, không để lại sẹo,...

Nếu dương vật bị bong tróc da do mắc bệnh xã hội, những bác sĩ sẽ có phác đồ hỗ trợ trị riêng: ALA - PDT (sùi mào gà); DHA (Lậu), khoa học miễn dịch gene sinh học INT (Mụn rộp sinh dục),... Đây là một số giải pháp tối tân và tiên tiến nhất bây giờ, tiêu diệt triệt để vi khuẩn bệnh, chấm dứt trường hợp bong tróc da bao quy đầu liền.

Mong rằng một số bật mí về [dương vật bị tróc da là gì](#) có thể giúp phái nam giải đáp lưỡng lự mà bản thân mình đang gặp phải cũng như tìm được phương pháp chữa hợp lý nhất.